

จังหวัดชัยนาท อบต.วังตะเคียน มูลนิธิบูรณะชนบทฯ และ มธ.

ร่วมจัดกิจกรรม “ตามรอยอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ บุคคลสำคัญของโลกและวีรบุรุษวังน้ำขาว” ในโอกาส “รำลึก 100 ปี ชาตกาล สืบสานปณิธาน อาจารย์ป่วย อังภาภรณ์”

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับอบต.วังตะเคียน จัดกิจกรรม “ตามรอยอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ บุคคลสำคัญของโลกและวีรบุรุษวังน้ำขาว” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของ ศ.ดร. ป่วย อังภาภรณ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงแนวคิด อุดมการณ์ชีวิตและคุณูปการของท่านที่มีต่อแผ่นดินไทย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างบูรณะ “อนุสรณ์สถานอาจารย์ป่วย” ในฐานะ “วีรบุรุษวังน้ำขาว” การอนุรักษ์จุดกระโดดร่มของอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ เมื่อครั้งเป็นเสรีไทย กิจกรรมบ้นย่อนรอยเสรีไทยโดยนักปั่นจักรยานชาวชัยนาท โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพฟรี พร้อมปรับภูมิทัศน์ “อนุสรณ์สถานฯ” และ “จุดกระโดดร่มของ อ.ป่วย อังภาภรณ์” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ Unseen Thailand ขณะเดียวกันมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งริเริ่มก่อตั้งโดยอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ ได้เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป่วย อังภาภรณ์” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดชัยนาทและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กิจกรรม “ตามรอยอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ บุคคลสำคัญของโลกและวีรบุรุษวังน้ำขาว” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อำเภอเมืองและที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่ามูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ตามรอยอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ บุคคลสำคัญของโลกและวีรบุรุษวังน้ำขาว” ในวาระ 100 ปีชาตกาลของอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงแนวคิด อุดมการณ์ชีวิตและคุณูปการของท่านที่มีต่อแผ่นดินไทย อาทิ วีรกรรมการเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย บทบาทการเป็นผู้ว่าราชการแห่งประเทศไทย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วง 6 ตุลาคม 2519 โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมปรับปรุงอนุสรณ์สถานอาจารย์ป่วย ในฐานะ “วีรบุรุษวังน้ำขาว” กิจกรรมบ้นย่อนรอยเสรีไทย โดยนักปั่นจักรยานชาวชัยนาทกว่าพันคัน การเปิดศูนย์การเรียนรู้พัฒนาชุมชน ผ่าน 6 ฐานกิจกรรม อันได้แก่ 1. การทำสวนไม้และพืชเศรษฐกิจ 2. การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3. การผลิตถ่านข้าว ด้วยเตาไทยอิวาเตะ 4. การใช้น้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวภาพ 5. การปลูกผักปลอดสารเคมีสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยปุ๋ยคอกและ 6. การจัดการขยะในครัวเรือน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและสืบสานปณิธานของอาจารย์ป่วย อังภาภรณ์ ในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

48 ปีของการก่อตั้ง “มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ยังได้สืบสานปณิธาน อาจารย์ป่วย ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป่วย อังภาภรณ์” เพื่อฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ตลอดจนเสริมทักษะอาชีพแก่ประชาชน โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้, การให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาชีพ การเผยแพร่แนวคิดและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นอีกทั้งยังเปิดเป็น



ค่ายเยาวชน สำหรับนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ผลิต “นักพัฒนา” เพื่อออกไปทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชน ทั่วประเทศ

ด้าน **นายคณิต เอี่ยมมะหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท** กล่าวว่า สำหรับ “มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2510 ที่จังหวัดชัยนาท โดย อาจารย์ป๋วย ร่วมกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ยังผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งภายหลังการก่อตั้ง อาจารย์ป๋วย ยังคงกลับไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านอยู่เนืองๆ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การจัดสร้าง “อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์” โดยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านชุมชนวังน้ำขาวกับลูกศิษย์ของอาจารย์ป๋วย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตและอุดมการณ์ของอาจารย์ป๋วย ในฐานะ “วีรบุรุษวังน้ำขาว” อย่างไรก็ดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของอาจารย์ป๋วย จังหวัดชัยนาท ผู้นำชุมชนที่บ้านวังน้ำขาว ตำบลวังตะเคียน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกันฟื้นฟู พร้อมปรับภูมิทัศน์ “อนุสรณ์สถานฯ” “จุดกระโดดร่มของ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์” ซึ่งจะส่งเสริมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ของประเทศต่อไป

ด้าน **นายบุญสม วัชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์** กล่าวว่า สำหรับบทบาทการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ มูลนิธินั้น มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาโดยตลอด สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2512 อาจารย์ป๋วย ได้จัดตั้ง “สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร” (หรือ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในปัจจุบัน) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ “บัณฑิต” ได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตร่วมกับชาวชนบท เพื่อสัมผัสปัญหาของประชาชนและหาประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้ “บัณฑิต” มีสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังสอนให้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบแอดทีฟ เลิร์นนิ่ง ของ มธ. ในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดูแลการเรียนรู้อาสาสมัครและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีจิตอาสาและมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยในทุกๆ ปี จะมีบัณฑิตอาสา เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตถ่านใช้เองจากเตาธรรมชาติ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้ม และ การสร้างบ้านดิน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและต้นทุนในการก่อสร้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในวาระสำคัญของอาจารย์ป๋วย ครั่งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมออกแบบและปรับปรุงอาคารกิจกรรมบริเวณอนุสรณ์สถาน ศ. ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นใหม่ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

###

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ

เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชันส์ – JC&CO PUBLIC RELATIONS –

ณภัทร กาญจนะจัย / 6681-355-9221 / napatk@jcpr.co.th

ชิดชนก ทองดี / 6685-439-5930 / chidchanok@jcpr.co.th

**** MEDIA HOTLINE: 02-634-4557/ 081-486-3407 (ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์) ****